

BGRIM ปลืมนักลงทุนแห่จองหุ้นกู้

• มูลค่า 6,700 ล้านบาท รีไฟแนนซ์-ลดต้นทุนทางการเงิน

BGRIM ปลืมนักลงทุนจองหุ้นกู้ "บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์" มูลค่ารวม 6,700 ล้านบาท แน่น ซึ่งนักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐาน ลั่นระดมทุนใช้รีไฟแนนซ์-ลดต้นทุนทางการเงิน

นางปริยนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทมีมติให้ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทในเครือ เสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมกันไม่เกิน 6,700 ล้านบาท หรือแบ่งเป็นจำนวนบริษัทละไม่เกิน 3,350 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยหุ้นกูดังกล่าวได้เริ่มจำหน่ายไปเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2561 ได้มีกระแสการตอบรับที่ดีจากทางนักลงทุน เพราะ BGRIM มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบที่มั่นคงและเติบโต ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ และถือเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

สำหรับหุ้นกูดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ททยอยชำระคืนเงินต้น และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีอายุ 15 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยมีอัตรา



ปริยนาถ สุนทรวาทะ

จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี โดยแต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ขณะที่การจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นการนำเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินได้ประมาณ 1.2-1.6% หรือเทียบ

เท่า 350 ล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

ทั้งนี้ แต่ละโรงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 115 เมกะวัตต์ (MW) หรือรวมกันประมาณ 230 MW และกำลังการผลิตไอน้ำของแต่ละโรง 20 ตันต่อชั่วโมง โดยกำลังผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแต่ละโรง จะทำการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 MW ต่อหนึ่งสัญญาต่อหนึ่งบริษัท ซึ่งมีการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.และบริษัทเป็นระยะเวลา 25 ปี

ส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายให้กับ กฟผ. จะถูกนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 7 รายรวมกัน 8 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้บริโภคไฟฟ้าในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ■